



Title :	มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ ป้อนักพัฒนาระหว่างประเทศ ตั้งแต่ วันนี้ - 11 มค. 56
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียง เสรีภาพ หน้า 11
Date :	ปีที่แรก เดือนมกราคม 2556

มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ ป้อนักพัฒนาระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 11 มค.56

มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ระดับ ป.ตรี 'การพัฒนาระหว่างประเทศ' รับโลกรไร้พรมแดน มุ่งผลิตนักพัฒนายุคใหม่ ป้อนภาครัฐ-ภาคเอกชน เน้นความรู้ความเข้าใจ-เท่าทันสถานการณ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือการต่อเชื่อมอื่นๆ กับกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น การต้องเตรียมกำลังคนเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน รวมถึงด้านการพัฒนา ซึ่งงานด้านการพัฒนาในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ต่างต้องการนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ เท่าทันความเปลี่ยนแปลง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะนี้ มฟล.โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา

2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกา การศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ศึกษาแล้วสามารถเข้าสู่สายงานด้านการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ ในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิจัย, สื่อมวลชน เป็นต้น สมค 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หรือ www.mfu.ac.th

มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ ป้อนักพัฒนาระหว่างประเทศ สมัครตั้งแต่นี้ -11 มค.56

มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ระดับ ป.ตรี 'การพัฒนาระหว่างประเทศ' รับโลกร่วมแดน มุ่งผลิตนักพัฒนายุคใหม่ ป้อนภาครัฐ-ภาคเอกชน เน้นความรู้ความเข้าใจ-เท่าทันสถานการณ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือการต่อเชื่อมอื่นๆ กับกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น การต้องเตรียมกำลังคนเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านการพัฒนา ซึ่งงานด้านการพัฒนาในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ต่างต้องการนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ เท่าทันความเปลี่ยนแปลง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะนี้ มฟล. โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา

2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าสู่สายงานด้านการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ อาทิ บุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิจัย, สื่อมวลชน เป็นต้น สมัครวันนี้ - 11 มกราคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6000 หรือ www.mfu.ac.th